

ด่วนที่สุด

ที่ อต ๐๐๒๓.๕/๑ ส.๖



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกแห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลเมือง ทุกแห่ง

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจกแนวทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเป็นการเพิ่มช่องทางการชำระภาษีให้กับผู้ชำระภาษี และการจัดทำเอกสารแจ้งยอดการชำระภาษีจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) โดยผู้ชำระภาษีสามารถชำระภาษีผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา, ATM, Internet Banking และ Mobile Banking เป็นต้น และได้กำหนดการชำระภาษีผ่านระบบดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่เปิดให้บริการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบรหัสบาร์โค้ด (Barcode) และระบบ OR Payment นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับชำระภาษีท้องถิ่น การตรวจสอบข้อมูลผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ได้มีความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานในปัจุบันประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ได้อย่างถูกต้อง และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการใช้จ่ายเงินฉบับใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกรณีศึกษาการทุจริตในการเบิกจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดจึงขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมดังกล่าว ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ในวันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดปรากฏตามสำเนาโครงการฝึกอบรมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
โทร.๐-๔๒๒๑-๒๕๖๘



ที่ อว ๐๖๕๗.๑๐๒๐/๐๔๕๓

สถาบันบริการวิชาการ
แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๗๔๔ ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๐๐๐

๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรเชิงวิชาการ “การพัฒนาองค์ความรู้การรับเงินการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online การชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างและอื่นๆ ผ่านธนาคารกสิกรทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓ และระเบียบเกี่ยวกับ การใช้จ่ายเงินฉบับใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกรณีศึกษาการทุจริตในการเบิกจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์และแนวทางในการควบคุมป้องกันการทุจริตทางการเงินการคลัง”

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการอบรม จำนวน ๑ ชุด
๒. หนังสือสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน ๑ ชุด
ที่ อว ๐๖๕๗.๑๐๒๐/๑๐๙๑ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
๓. ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม จำนวน ๑ ชุด
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
จังหวัดอุดรธานี (ฉบับที่ ๑๖) ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

ตามที่สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรเชิงวิชาการ “การพัฒนาองค์ความรู้การรับเงินการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและอื่นๆ ผ่านธนาคารกสิกรทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓ และระเบียบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินฉบับใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกรณีศึกษาการทุจริต ในการเบิกจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์และแนวทางในการควบคุมป้องกันการทุจริตทางการเงินการคลัง” ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอุดรดุสิตโรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นั้น

เนื่องด้วยในปัจจุบันเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ การดำเนินโครงการอบรมฯ ดังกล่าว จึงขอกำหนดจำนวนผู้เข้ารับการอบรม จำนวนไม่เกิน ๑๐๐ ท่าน ตามประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดอุดรธานี (ฉบับที่ ๑๖) ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ปิยะมาศ จานนอก

(อาจารย์ ดร.ปิยะมาศ จานนอก)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการ
แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันบริการวิชาการแห่งมทร.ธัญบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๐-๐๕๖๗๙๕๐
อีเมล unisearch.rmutl@gmail.com



ที่ อว ๐๖๕๗.๑๐๒๐/๑๐๙๑

สถาบันบริการวิชาการ
แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๗๔๔ ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๐๐๐

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอกความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรเชิงวิชาการ “การพัฒนาองค์ความรู้การรับเงินการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online การชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างและอื่นๆผ่านธนาคารกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓ และระเบียบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินฉบับใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกรณีศึกษาการทุจริตในการเบิกจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์และแนวทางในการควบคุมป้องกันการทุจริตทางการเงินการคลัง”

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการอบรม จำนวน ๑ ชุด
๒. เอกสารประกอบต่างๆ ได้แก่ กำหนดการ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรเชิงวิชาการ “การพัฒนาองค์ความรู้การรับเงินการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและอื่นๆ ผ่านธนาคารกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓ และระเบียบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินฉบับใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกรณีศึกษาการทุจริตในการเบิกจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์และแนวทางในการควบคุมป้องกันการทุจริตทางการเงินการคลัง” เพื่อให้ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการรับเงินและการจ่ายเงินของ อปท. ผ่านระบบ KTB Corporate Online ในการจัดเก็บภาษีต่างๆ และระเบียบหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยใหม่ ๆ ดังนั้น สถาบันบริการวิชาการฯ จึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมฯ หลักสูตรดังกล่าวขึ้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ผู้มีประสบการณ์และรับผิดชอบตรงมาบรรยายหลักสูตรดังกล่าว

ในการนี้ สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรดประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดได้รับทราบ และพิจารณาส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจุฬาลักษณ์ พลเสนา)

ผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการ
แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สถาบันบริการวิชาการแห่งมทร.อีสาน
ติดต่อคุณปนัดดา ๐๘๐-๐๕๖๗๙๙๐
อีเมล unisearch.rmuti@gmail.com



โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตรเชิงวิชาการ

“การพัฒนาองค์ความรู้การรับเงินการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและอื่นๆ ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2563 และระเบียบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินฉบับใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกรณีศึกษาการทุจริตในการเบิกจ่ายเงินในระบบบิอิเล็กทรอนิกส์และแนวทางในการควบคุมป้องกันการทุจริตทางการเงินการคลัง”

๑. หลักการและเหตุผล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีการจัดเก็บรายได้เพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการในองค์กรและการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน ต้องเป็นไปตามหลักกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย อีกทั้งข้อเท็จจริงในปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย ได้มีการออกระเบียบหรือหนังสือสั่งการจำนวนมาก เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กฎกระทรวงการกำหนดราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง การจัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแผนที่ประกอบราคาประเมินราคาที่ดิน พ.ศ.2563 กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 เป็นต้น และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น การจ้างเหมาบริการ การใช้จ่ายเงินสะสม เงินสำรองเงินสะสม การประกันภัยทรัพย์สิน ฯลฯ ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายในการสนับสนุนให้ภาครัฐมีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการรับจ่ายเงิน กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือสั่งการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยหนังสือสั่งการดังกล่าวได้กำหนดแนวทางในการรับจ่ายเงิน ตลอดจนวิธีการในการเข้าใช้งานในระบบ การควบคุม การกำกับและการตรวจสอบการรับจ่ายเงินจากระบบ KTB Corporate Online ดังนั้น บุคลากรและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ สำนักบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเชิงวิชาการ

/การพัฒนา...

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

โทรสาร ๐๒-๑๐๑๐-๔๔๘, มือถือ ๐๙๒-๕๕๕-๖๖๗๗, ๐๙๒-๖๓๒-๘๘๒๒, ID Line 00926328822, โทรไลน์ 0926328822



“การพัฒนาองค์ความรู้การรับเงินการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและอื่นๆ ผ่านธนาคารกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 และระเบียบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินฉบับใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกรณีศึกษาการทุจริตในการเบิกจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์และแนวทางในการควบคุมป้องกันการทุจริตทางการเงินการคลัง” ขึ้นมา

๒. วัตถุประสงค์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ในวิธีการรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ KTB Corporate Online ในการจัดเก็บภาษีต่างๆ

๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายต่างๆ เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนนิติบุคคลในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยฉบับใหม่ เช่น ระเบียบเงินอุดหนุน การใช้และรักษารถยนต์ การเบิกจ่ายเงินข้ามปีงบประมาณ การจ้างเหมาบริการ การรับเงินและการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ KTB Corporate Online

๒.๔ เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้ทราบถึงกรณีการทุจริตในการเบิกจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๕ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมถึงปัญหาข้อผิดพลาดบกพร่องทางการเงินการคลัง

๓. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

๓.๑ นายกององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รองนายกององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ปรึกษานายกององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๒ ปลัด/รองปลัด/หัวหน้าสำนักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๓ ผู้อำนวยการสำนักคลัง/ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการส่วนการคลัง/หัวหน้าส่วนการคลัง/นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน/เจ้าหน้าที่/ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

๓.๔ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

๓.๕ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๓.๖ นักวิชาการเงินและบัญชี/นักวิชาการคลัง/เจ้าพนักงาน

๓.๗ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

๓.๘ นักวิชาการพัสดุ/เจ้าพนักงานพัสดุ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าหน้าที่ธุรการ

๓.๙ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกตำแหน่งที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นควรให้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

๔. วิธีการดำเนินการบรรยายและวิทยากรในการฝึกอบรม

เป็นการบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งเปิดให้มีการซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่บรรยายและปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และ /ผู้เชี่ยวชาญ...

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

โทรสาร ๐๒-๑๐๑๐-๔๔๘, มือถือ ๐๙๒-๕๘๕-๖๖๗๗, ๐๙๒-๖๓๒-๘๘๒๒, ID Line 00926328822, โทรไลน์ 0926328822



ผู้เชี่ยวชาญ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

๖. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ฝึกอบรม

ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมอุดรคุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (สำรองห้องพักได้ที่โทรศัพท์ ๐๔๒-๒๔๘-๑๕๕, ๐๙๙-๔๖๒-๙๘๕๓ คุณเล็ก)

๗. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

จำนวน ๒๐๐ คน

๘. ค่าธรรมเนียมการอบรม

งบประมาณ/ค่าลงทะเบียนการอบรม ระยะเวลา ๒ วัน คนละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วยค่าอาหารว่าง - เครื่องดื่ม, อาหารกลางวัน, กระเป๋า, เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร, คู่มือ - เครื่องเขียน, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าจัดสถานที่อบรมและประกาศนียบัตร (ทั้งนี้ไม่รวมค่าพาหนะเดินทาง, ค่าที่พัก, และค่าเบี้ยเลี้ยง) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้เข้าอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่างๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๘(๑) ส่วนค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางก่อนและหลังวันฝึกอบรมสามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

๙. วิธีการรับสมัครเข้าอบรมและการชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม

๙.๑ ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม สามารถติดต่อสำรองที่นั่งพร้อมส่งใบสมัคร ได้ที่สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เลขที่ ๗๔๔ ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ หรือ

- กรอกใบสมัคร/ถ่ายใบสมัครส่งมาทาง Line ID : 00926328822 โทรไลน์ 0926328822
- หรือ สแกน QR code



/โทรศัพท์...

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

โทรสาร ๐๒-๑๐๑๐-๔๙๘, มือถือ ๐๙๒-๕๘๕-๖๖๗๗, ๐๙๒-๖๓๒-๘๘๒๒, ID Line 00926328822, โทรไลน์ 0926328822



- โทรศัพท์สอบถามข้อมูล เบอร์ ๐๙๒-๕๘๕-๖๖๗๗, ๐๙๒-๖๓๒-๘๘๒๒
- ทาง E-mail : rmuti.isantraining@gmail.com
- ทางโทรสารที่หมายเลข ๐๒-๑๐๑๐-๔๙๘ (อัตโนมัติ)

โดยระบุชื่อ สกุล ที่อยู่ หน่วยงาน และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน ได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

๙.๒ การชำระค่าลงทะเบียน ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม ชำระค่าลงทะเบียนในวันลงทะเบียน (หน้างาน) เป็นเงินสด (ขออนุญาตไม่รับเช็ค)

๑๐. การประเมินผล

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ สังเกตการณ์ระหว่างการฝึกอบรม เพื่อประเมินการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๒. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรอกแบบประเมินผลรายวิชา เพื่อประเมินผลเนื้อหาการฝึกอบรมและวิทยากร ตลอดจนการประเมินผลโครงการฝึกอบรมภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว

๑๑. การรับรองผลการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีระยะเวลาฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า ๘๐% ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรมจาก สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

/กำหนดการ...

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

โทรสาร ๐๒-๑๐๑๐-๔๙๘, มือถือ ๐๙๒-๕๘๕-๖๖๗๗, ๐๙๒-๖๓๒-๘๘๒๒, ID Line 00926328822, โทรไลน์ 0926328822



กำหนดการฝึกอบรม

หลักสูตรเชิงวิชาการ

“การพัฒนาองค์ความรู้การรับเงินการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและอื่นๆ ผ่านธนาคารกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 และระเบียบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินฉบับใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกรณีศึกษาการทุจริตในการเบิกจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์และแนวทางในการควบคุมป้องกันการทุจริตทางการเงินการคลัง”

วันที่ ๑๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมอุดรธานี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วันแรกของการอบรม

- เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. รายงานตัวลงทะเบียน/รับเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรมอื่น ๆ
- เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น. พิธีเปิดการอบรมและไหว้อาวาท
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หรือผู้แทน
- เวลา ๐๙.๑๕ - ๑๗.๐๐ น. รับฟังการบรรยายหัวข้อเรื่อง...
- อำนวยการหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายจัดตั้งและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒
 - การบริหารการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เช่น การใช้จ่ายเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม การกันเงินแบบมีหนี้และไม่มีหนี้ ฯลฯ
 - การรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ KTB Corporate Online ได้แก่ การกำหนดสิทธิผู้ใช้งานในระบบ วิธีการรับเงินผ่านระบบฯ วิธีการจ่ายเงินผ่านระบบฯ ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
 - การทุจริตการเบิกจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-payment
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒
 - หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๗๖๖ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)
 - ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

/แนวทางปฏิบัติ...

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

โทรสาร ๐๒-๑๐๑๐-๔๘๘, มือถือ ๐๙๒-๕๘๕-๖๖๗๗, ๐๙๒-๖๓๒-๘๘๒๒, ID Line 00926328822,

โทรไลน์ 0926328822



- แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๗๕๐ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓)
- การอุดหนุนให้กับหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน เช่น อุดหนุนกาชาด อุดหนุนตำรวจ อุดหนุนแก้ไขปัญหายาเสพติด อุดหนุนกลุ่มอาชีพ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
- การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในด้านสาธารณสุข การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต การป้องกันระงับโรคติดต่อ และเกษตรกรรมผู้มีรายได้น้อย
- การเบิกจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๓ (ฉบับใหม่) มีผลวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐
- หลักเกณฑ์การจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๐๔๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓)
- การเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา และการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสให้กับนักเรียน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒

บรรยายโดย

นางวิภา ฐุสรานนท์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ช่วยราชการกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย

/วันที่สอง...

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
โทรสาร ๐๒-๑๐๑๐-๔๔๘, มือถือ ๐๙๒-๕๘๕-๖๖๗๗, ๐๙๒-๖๓๒-๘๘๒๒, ID Line 00926328822,
โทรไลน์ 0926328822



วันที่สองของการอบรม

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

รับฟังการบรรยายหัวข้อเรื่อง.....

แนวทางจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี ๒๕๖๔ กับสิ่งที่ต้องรู้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ และกฎหมายลำดับรองรวม ๑๙ ฉบับ มีหลักเกณฑ์และวิธีคิดอย่างไร

- ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีและที่ยกเว้นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ และกฎกระทรวงกำหนดยกเว้นทรัพย์สินประเภทใดบ้าง มีหลักในการพิจารณาอย่างไร
- การพิจารณาความเจ้าของทรัพย์สินและผู้ครอบครองตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
- ขั้นตอนการดำเนินการและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรอง รวม ๑๙ ฉบับ
- การดำเนินการลดภาษีตามพระราชกฤษฎีกาปี ๒๕๖๔ มีแนวทางลดภาษีหรือไม่
- การดำเนินการตามขั้นตอนในปี ๒๕๖๔ กระทรวงมหาดไทยจะขยายเวลาดำเนินเป็นการทั่วไปอีกหรือไม่
- การดำเนินการการลดหรือยกเว้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
- หลักเกณฑ์บรรเทาภาระภาษีตามบทเฉพาะกาล
- การใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ทั้งที่มีราคาประเมินและไม่มีราคาประเมิน
- การใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- การพิจารณาประเภทสิ่งปลูกสร้างและการนำราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาคำนวณภาษี
- หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์บ้านหลังหลัก หลังอื่น (ที่อยู่อาศัย) การใช้ประโยชน์เกษตรกรรม ประโยชน์อื่นๆ และที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าไม่ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
- เมื่อใดจะถือว่าได้แจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างชอบด้วยกฎหมายแล้ว
- การส่งรายการต่างๆ ให้กับผู้เสียภาษีมีวิธีการส่งแบบใดบ้าง ทั้งกรณีส่ง ภ.ด.ส. 3, 4 และ 6, 7, 8
- ประเมินภาษีย้อนหลังได้หรือไม่ การประเมินทบทวนภาษีจะเกิดขึ้นได้ในกรณีใดบ้าง และวิธีการกำหนดการอย่างไร
- การคัดค้าน การอุทธรณ์ และการฟ้องคดีภาษีมีขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการอย่างไร

/การชดเชย...

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

โทรสาร ๐๒-๑๐๑๐-๔๙๘, มือถือ ๐๙๒-๕๘๕-๖๖๗๗, ๐๙๒-๖๓๒-๘๘๒๒, ID Line 00926328822,

โทรไลน์ 0926328822



- การชดเชยรายได้ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔
- การรายงานผลการจัดเก็บภาษีตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ต้องรายงานอย่างไร มีข้อมูลอะไรบ้าง
- การรับเงินและการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online
- แนวทางชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ผ่านธนาคารมีวิธีอย่างไร
- หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 2991 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 2689 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 5065 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว 2553 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563

บรรยายหัวข้อเรื่อง.....

แนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายปี ๒๕๖๔ กับสิ่งที่ต้องรู้ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- หลักการจัดเก็บภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐
- ประเภทป้ายที่ต้องเสียภาษีและที่ได้รับการยกเว้น
- แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายฉบับใหม่
- ป้ายเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนได้กับป้ายนิ่ง มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร
- การคำนวณภาษีป้าย และยังคงมีขั้นต่ำภาษีป้ายหรือไม่
- ป้ายปีแรกคิดตามไตรมาสที่ติดตั้งมีแนวทางปฏิบัติและการคำนวณอย่างไร
- ภาษีป้ายค้างชำระกำหนดมาตรการเร่งรัดอย่างไร

บรรยายโดย

นางวันวิสา ปรีชานันท์
จากสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ปิดการอบรม / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

๑. การแต่งกายชุดสุภาพ
๒. รับประทานอาหารว่าง (๑๕นาที) เวลา ๑๐.๓๐ น. และเวลา ๑๔.๓๐ น.
๓. รับประทานอาหารกลางวันเวลา (๑ ชั่วโมง) เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๔. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

/ใบสมัครอบรม...

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
โทรสาร ๐๒-๑๐๑๐-๔๙๘, มือถือ ๐๙๒-๕๘๕-๖๖๗๗, ๐๙๒-๖๓๒-๘๘๒๒, ID Line 00926328822,
โทรไลน์ 0926328822





ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรเชิงวิชาการ

“การพัฒนาองค์ความรู้การรับเงินการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและอื่นๆ ผ่านธนาคารกสิกรทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 และระเบียบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินฉบับใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกรณีศึกษาการทุจริตในการเบิกจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์และแนวทางในการควบคุมป้องกันการทุจริตทางการเงินการคลัง”

วันที่ ๑๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมอุดรดุสิต โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ชื่อหน่วยงาน.....เลขที่.....หมู่ที่.....
ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์.....โทรสาร.....ชื่อผู้ประสานงาน.....
โทรศัพท์ / ผู้ประสานงาน.....ขอส่งบุคลากรเข้ารับอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังนี้

กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อการออกใบเสร็จรับเงิน

๑.ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....นามสกุล.....
ตำแหน่ง.....มือถือ.....
อาหาร ทวีป มั่งสวิต เจ มุสลิม ไช้เสื่อ.....
๒.ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....นามสกุล.....
ตำแหน่ง.....มือถือ.....
อาหาร ทวีป มั่งสวิต เจ มุสลิม ไช้เสื่อ.....
๓.ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....นามสกุล.....
ตำแหน่ง.....มือถือ.....
อาหาร ทวีป มั่งสวิต เจ มุสลิม ไช้เสื่อ.....
๔.ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....นามสกุล.....
ตำแหน่ง.....มือถือ.....
อาหาร ทวีป มั่งสวิต เจ มุสลิม ไช้เสื่อ.....

(ลงชื่อ).....ผู้แจ้งรายชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง.....

/ค่าลงทะเบียน...

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
โทรสาร ๐๒-๑๐๑๐-๔๙๘, มือถือ ๐๙๒-๕๘๕-๖๖๗๗, ๐๙๒-๖๓๒-๘๘๒๒, ID Line 00926328822,
โทรไลน์ 0925856677



ไซส์เสื้อยืดโปโล	SS	S	M	L	XL	XXL
ขนาดรอบอก(นิ้ว) (เสื้อทรงผู้ชาย)	๓๖	๓๘	๔๐	๔๒	๔๔	๔๖

ค่าลงทะเบียน : ชำระค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๙๐๐ (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ราคานี้ไม่รวมค่าพาหนะการเดินทาง, ค่าอาหารมื้อเย็น, และค่าที่พัก
ใบเสร็จค่าลงทะเบียนได้รับในวันฝึกอบรม

วิธีชำระเงิน : ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม ชำระค่าลงทะเบียนในวันลงทะเบียน (หน้างาน) เป็นเงินสด
(ขออนุญาตไม่รับเช็ค)

ขั้นตอนการสมัคร : กรุณารอกข้อมูลลงในใบสมัคร ส่งใบรับสมัครมาทางโทรสาร หรือไปรษณีย์ ได้ที่
สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขที่ ๗๔๔ ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

สอบถามรายละเอียดการฝึกอบรมได้ที่

- กรอกใบสมัคร/ถ่ายใบสมัครส่งมาทาง Line ID : 00926328822
- หรือ สแกน QR code



- โทรศัพท์สอบถามข้อมูล เบอร์ ๐๙ ๒๕๘๕ ๖๖๗๗, ๐๙ ๒๖๓๒ ๘๘๒๒
- หรือทาง E-mail : rmuti.isantraining@gmail.com
- หรือทางโทรสารที่หมายเลข ๐๒-๑๐๑๐-๔๙๘ (อัตโนมัติ)
- โดยระบุชื่อ สกุล ที่อยู่ หน่วยงาน และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน

หมายเหตุ : สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้เบิกจ่ายงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม

/สิ่งที่ได้รับ...

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
โทรสาร ๐๒-๑๐๑๐-๔๙๘, มือถือ ๐๙๒-๕๘๕-๖๖๗๗, ๐๙๒-๖๓๒-๘๘๒๒, ID Line 00926328822,
โทรไลน์ 0925856677



3,900
ค่าลงทะเบียน⁺



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ISAN

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเชิงวิชาการ

การพัฒนาองค์ความรู้การรับเงินการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online การชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างและอื่นๆ ผ่านธนาคารกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 และระเบียบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินฉบับใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกรณีศึกษาการทุจริตในการเบิกจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์และแนวทางในการควบคุมป้องกันการทุจริตทางการเงินการคลัง

ระหว่างวันที่

ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมอุดรชุกชี โรงแรมเจริญโฮเต็ล
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
(สำรองห้องพักได้ที่โทรศัพท์ ๐๔๒-๒๔๘-๑๕๕, ๐๙๙-๔๖๒-๙๘๕๓)



โดยยึดปฏิบัติตามมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคม มีจุดบริการเจลล้างมือ

บรรยายหัวข้อเรื่อง...

- อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายจัดตั้งและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- การรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ KTB Corporate Online ได้แก่ การกำหนดลิสต์ผู้เข้าใช้งานในระบบ วิธีการรับเงินผ่านระบบฯ วิธีการจ่ายเงินผ่านระบบฯ ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
- การทุจริตการเบิกจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-payment
- หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๐๘.๒/ว ๐๓๖๖ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)
- ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
- แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนมาก ที่ มท ๐๔๐๘.๒/ว ๔๗๕๐ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓)
- การอุดหนุนให้กับหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน เช่น อุดหนุนกาชาด อุดหนุนตำรวจ อุดหนุนแก้ไขปัญหายาเสพติด อุดหนุนกลุ่มอาชีพ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
- การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในด้านสาธารณสุข การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต การป้องกันและปราบปรามโรคติดต่อ และเกษตรกรรมผู้มิรายได้น้อย
- การเบิกจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๓ (ฉบับใหม่) มีผลวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- หลักเกณฑ์การจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนมาก ที่ มท ๐๔๐๘.๒/ว ๔๐๔๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารายณต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

นางวิภา รุสรานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ช่วยราชการกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย

บรรยายเรื่อง แนวทางจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี ๒๕๖๔ กับสิ่งที่ต้องรู้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ และกฎหมายลำดับรองรวม ๑๙ ฉบับ มีหลักเกณฑ์ และวิธีคิดอย่างไร

- ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีและเทียบตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ และกฎกระทรวงกำหนดยกเว้นทรัพย์สินประเภทใดบ้าง มีหลักในการพิจารณาอย่างไร
- การพิจารณาความเจ้าของทรัพย์สินและผู้ครอบครองตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
- ขั้นตอนการดำเนินการและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรอง รวม ๑๙ ฉบับ
- การดำเนินการลดภาษีตามพระราชกฤษฎีกาปี ๒๕๖๔ มีแนวทางลดภาษีหรือไม่
- การดำเนินการตามขั้นตอนในปี ๒๕๖๔ กระทรวงมหาดไทยจะขยายเวลาดำเนินการทั่วไปอีกหรือไม่
- การขงดอกรายได้ที่ได้รับผลกระทบกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔
- การรับเงินและการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online
- แนวทางชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ผ่านธนาคารมีวิธีอย่างไร
- หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 2991 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 2689 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 5065 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว 2553 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563

บรรยายเรื่อง แนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายปี ๒๕๖๔ กับสิ่งที่ต้องรู้ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นางวันวิสา ปรีชานันท์
จากสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

สิ่งของที่ได้...!!

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ

SCAN QR CODE